

Nội dung bài viết

1. [Tập làm văn: Tả cây cối trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2](#)

**Tập làm văn: Tả cây cối trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2**

**Câu 1 (trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2):**

Chọn một trong các đề bài sau:

1. Tả một loài hoa mà em thích.
2. Tả một loại trái cây mà em thích.
3. Tả một giàn cây leo.
4. Tả một cây non mới trồng.
5. Tả một cây cổ thụ.

**Trả lời:**

**Đề 1. Tả một loài hoa mà em thích (hoa phượng).**

**Mẫu 1:**

**Tả cây hoa hồng**

Mùa xuân, hoa trong vườn nhà em thi nhau đua nở. Nhưng đẹp nhất vẫn là cây hoa hồng do ông em trồng ở giữa vườn.

Hoa hồng đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh về sắc đẹp tuyệt vời của nó. Thân cây mảnh dẻ có nhiều gai sắc nhọn. Lá cây xanh thẫm có mép viền răng cưa. Thành thoảng có cơn gió nhẹ bay qua, lá hồng lại rung, rung như chào nắng. Nhụy hoa đội trên đầu một chiếc mũ vàng óng. Hương thơm nhẹ lan tỏa quyến rũ những công ong, chú bướm đến để hút mật, ngắm hoa. Chúng bay quanh bông hồng như đang biểu diễn một vũ điệu chào mừng nữ hoàng của loài hoa, làm cả khu vườn sinh động hẳn lên.

Ông em bảo: "Hoa hồng không chỉ đẹp mà còn có ích cho cuộc sống của chúng ta nữa đấy cháu ạ!" Hằng ngày, em giúp ông tưới nước, bắt sâu, bón phân để cây luôn tươi tốt và làm cho cả khu vườn thêm xinh đẹp.

**Mẫu 2:**

## Tả cây hoa mai

Trước sân nhà em, ông em có nhiều cây hoa kiểng. Nhưng em thích nhất là chậu hoa mai.

Cây mai này, trồng đã lâu rồi. Dáng vẻ thanh nhã. Thân cây to bằng cổ tay em, cao độ một thước rưỡi. Thân cây màu nâu sậm, sần sùi, mụn to, mụn nhỏ. Cành cong queo, gãy guộc mọc tua tủa ra và mang nhiều lá, mỗi lá to bằng hai ngón tay của em, hình bầu dục. Màu xanh đậm viền những răng cưa nhỏ.

Lá non màu xanh phơn phớt hồng. Rằm tháng chạp âm lịch em tiếp ông lật lá. Ít lâu sau, trên những cành mọc ra những chùm lá non nõn nà và những chùm hoa búp màu xanh rồi dần dần nở ra những chùm hoa vàng rực, có năm cánh vàng mềm mại khum khum che chở cho những nhụy hoa điểm một chút màu tím.

Dịp này những ong, bướm hút mật hoa mỗi lần gió thoảng qua làm cho vài cánh hoa rơi chập chờn như bướm lượn. Ngày Tết, mẹ em cắt vài cành mai đẹp nhất để cắm vào lọ hoa trên bàn thờ và nơi phòng khách. Trông đẹp làm sao! Sau Tết, ông em và em vun gốc, bón phân, tưới nước và tỉa những cành khô và những bông đã tàn để cho sang năm cây tươi tốt có nhiều hoa đẹp.

Em rất thích cây hoa mai vì nó có vẻ đẹp đậm thắm, thanh nhã. Ngoài ra, cây mai còn là biểu tượng cho sự may mắn của mọi gia đình trong năm mới.

### Mẫu 3:

## Tả cây hoa nhài

Hoa nhài còn được gọi là hoa lái. Ông em rất thích hoa nhài. Ông trồng cây hoa nhài dọc bờ tường quanh sân và trong chậu cảnh.

Nhài trồng theo bờ tường, dây leo có thể dài tới năm, sáu thước. Nhài trồng trong chậu, chỉ có độ cao bốn mươi phân. Nhài xanh tốt quanh năm. Lá cây mọc đối, màu xanh nhạt, mỏng manh, cuống rất ngắn. Lá có đỉnh nhọn hay tù, nhọn hoặc hơi nhọn, ông em vẫn lấy bùn ao phơi khô trộn lẫn phân bò để bón cho nhài.

Hoa nhài có hoa đơn và hoa kép. Nụ hoa nhài rất xinh, trắng nõn pha xanh lơ, lung linh như những chiếc cúc ngọc. Hoa nở xoè trắng tinh và có ánh tím. Vành hoa chia nhiều thùy, hình bánh xe, đường kính bằng đũa xu. Hoa nhài thơm ngát, dâng hương vào bình minh hoặc về khuya. Ngắm hoa nhài dưới ánh trăng đêm sương đêm mới cảm thấy lung linh huyền diệu.

Vẻ đẹp của hoa nhài là vẻ đẹp trinh trắng, thanh khiết. Ông em vẫn thường uống trà ướp hương nhài. Ông bảo: “Nhài là loài hoa dân dã nhưng rất thanh quý, được cả sắc lẫn hương”.

#### **Mẫu 4:**

##### **Tả cây hoa sứ**

Nhà ông nội em tr ờng rất nhi ều các loại cây như cây hoa h ồng, cây hoa lan, cây hoa lộc vừng, cây hoa đại, cây hoa sứ. Và em thích nhất là loại cây hoa sứ.

Cây hoa sứ nhà ông em không cao lắm, nó cao chừng khoảng một mét hoặc hơn một xíu thôi. Thân cây bằng g ần cổ tay của em có màu xám hơi mốc. Thân cây có nhi ều nhánh nhỏ phân tán xung quang canh để tạo một vẻ đẹp riêng. Lá của cây hoa sứ có màu xanh thẫm và dày, mặt lá nhẵn. Hoa sứ có màu h ồng nhìn rất là bắt mắt bên trong có nhụy màu vàng để tỏa hương thơm dịu dàng.

Khi bình minh bắt đầu những giọt sương đọng trên lá và hoa cùng ánh nắng mặt trời và gió l ấp l ấp, l ấp l ấp đưa nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp thu ần khiết khiến ai nhìn cũng bị cuốn hút theo. Ông em chăm sóc cây rất kĩ thường tưới nước cho nó vào mỗi ngày. Và vun xới ở gốc rất cẩn thận để cây phát triển tốt và ra nhi ều hoa.

Em rất thích loại cây hoa này vì thế em hay xin mẹ vào ông chơi để được ngắm nó.

#### **Đ ề 2. Tả một loại trái cây mà em thích.**

#### **Mẫu 1:**

##### **Tả quả cam**

Trong vườn nhà em có tr ờng một cây cam rất lớn, nghe ông em nói thì cây cam đó là do bố em tr ờng từ khi còn bé tí. Mỗi l ần đến mùa quả chín, em lại háo hức nhìn về phía cây cam, chờ đợi những chấm tròn xuất hiện trên tán lá thẫm xanh. Cam khi chín, vỏ có màu cam giống như tên gọi, bỏ ra bên trong là một lớp cùi dày màu trắng ngà. Lớp cùi này cùng với vỏ cam có tác dụng làm trắng răng rất hiệu quả , đặc biệt là đối với người dùng nhi ều kháng sinh. Bên trong lớp cùi kia là là một màu vàng l ấp l ấp, mọng nước kích thích vị giác của người nhìn. Cam lúc chín sẽ có vị thanh chứ không ngọt sắc như xoài, mít,...hay chua chua ngọt ngọt như ổi, chôm chôm...

Cam có chứa rất nhi ều vitamin C cùng chất xơ tốt cho da và đôi mắt. Cam còn có giá trị xuất khẩu rất cao, ở một số địa phương người ta cũng dựa vào việc tr ờng cam làm thu nhập chính. Cam thật ra cũng rất dễ tr ờng cũng như chăm sóc, cam ưa ánh sáng mặt trời và nước. Chỉ cần tr ờng cam ở nơi đất thịt hoặc đất phù sa và chăm chỉ tưới

nước, bắt sâu thì cây sẽ lên xanh tốt, cho ra nhiều trái. Cam được rất nhiều người, bao gồm cả bạn bè trong và ngoài nước yêu thích bởi hương vị ngọt thơm thanh khiết của nó.

Em rất thích ăn cam, nó rất tốt cho sức khỏe lại ngon miệng. Em sẽ luôn chăm sóc cây cam trong vườn thật tốt để nó có thể đơm hoa kết quả.

## **Mẫu 2:**

### **Tả quả xoài - Mẫu 5**

Hè về, những loại trái cây cũng trở nên đa dạng hơn rất nhiều, sự lựa chọn cũng phong phú hơn. Có rất nhiều loại quả mà chỉ mùa hè mới có như: dưa hấu, vú sữa. Trong đó em thích nhất là xoài.

Những trái xoài màu vàng rực rỡ như nắng hạ đầu mùa. Khoác lên mình chiếc áo kiêu sa được điểm tô bởi những nét họa tiết chấm tròn như hạt cát khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn. Trái xoài có hình như một nửa trái tim, đầu cuống màu nâu sậm, phần dưới cong cong mềm mại như dáng người. Lớp vỏ cứng bảo vệ lấy phần thịt bên trong.

Lớp thịt bên trong chính là quý nhất của mỗi trái xoài. Thịt xoài mềm và thơm, màu vàng óng, ngập nước. Cắn một miếng, hương xoài tràn ngập nơi khoang miệng, quanh quẩn nơi chóp mũi chẳng rời. Nhưng phải chú ý cả hạt bên trong nhé. Mỗi trái xoài chỉ có duy nhất 1 hạt. Hạt xoài to hay nhỏ tùy theo kích cỡ của trái xoài, hạt rất cứng, không thể ăn được như hạt trái ổi đâu.

Em rất thích những trái xoài. Mỗi mùa hè đến, mẹ đều mua xoài về cất trong tủ lạnh để cho em ăn thỏa thích.

## **Mẫu 3:**

### **Tả quả bưởi**

Ở trong vườn nhà em có trồng rất nhiều cây ăn quả, nên mùa nào thì thức đó. Vào mùa thu và xuân thì không thể không nhắc đến quả bưởi.

Cây bưởi này nhà em ra rất sai quả và quả nào cũng thật to. Giống bưởi này ông em trồng là giống bưởi Diễn nên ăn rất ngon và ngọt nữa. Quan sát quả bưởi em nhận thấy bưởi có màu xanh khi còn non và chuyển sang màu vàng khi đã chín. Mẹ cũng đã nói với em rằng em cách gọt bưởi cũng gần giống như cách gọt cam vậy. Công việc đầu tiên cần cắt bỏ phần vỏ bên ngoài, sau đó thì cũng có thể thấy một lớp vỏ

khác màu trắng rất mềm ở bên trong. Chỉ cần một lần nữa lột bỏ lớp vỏ ấy là sẽ thấy những múi bưởi như được bàn tay khéo léo xếp chụm vào nhau tạo thành hình cầu.

Thực sự em cũng rất thích ăn bưởi và cảm thấy được đây quả đúng là một loại quả vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng. Em sẽ chăm sóc cho vườn cây ăn quả nhà em, đặc biệt là cây bưởi này.

#### **Mẫu 4:**

##### **Tả quả mít**

Trong tất cả những thứ quả quà tặng mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta, mỗi một loại đều có một nét đẹp riêng, một hương vị riêng những có lẽ, quả mít chính là thức quả để lại trong lòng em nhiều ấn tượng sâu sắc và đặc biệt nhất.

Quả mít có hình tròn, to và có màu vàng sậm, đặc biệt, xung quanh quả mít có rất nhiều gai nhọn, sắc và cứng, vì vậy khi hái mít cũng phải rất cẩn thận, tránh bị mít rụng trúng người để bị thương. Vỏ mít dày và chắc, bảo vệ phần ruột ngọt thơm bên trong. Bên trong quả mít được chia thành nhiều múi nhỏ màu vàng tươi rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Những múi mít vàng bóng, thơm lừng, xếp sát nhau đều đều như những chú lính chì đang xếp hàng. Mùi hương của mít chính là một mùi hương khó quên trong lòng người, hương vị ngọt ngào, say mê, kéo dài đến tận mấy ngày liền. Mít rất ngọt, mỗi khi cắn một múi mít, ta có cảm giác đắm chìm trong cái thanh thanh, dịu ngọt, tinh khiết của cuộc sống, của thiên nhiên. Đặc biệt trong mỗi múi mít có phần hạt, tròn giống như hạt dẻ. Khi bóc lớp màng bên ngoài, rửa sạch và luộc lên, hạt mít ăn bùi bùi, thơm thơm không kém gì vị thơm ngon của hạt dẻ. Mít rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp cân bằng hệ tiêu hóa, giúp bổ sung nhiều vitamin, giúp đẹp da và tăng cường sức đề kháng.

Em rất yêu mít, yêu thức quả giản dị mộc mạc của thiên nhiên này. Đừng bao giờ bỏ quên mít bởi không chỉ là một thức quả ngon và tốt cho sức khỏe, nó còn là thức quả dễ khiến người ta phải say mê nó mãi không thôi.

#### **Đề 3. Tả một giàn cây leo**

##### **Mẫu 1:**

##### **Tả một giàn cây leo: Tả giàn mướp**

Nhà em có rất nhiều cây leo như: bầu, bí,... Nhưng em vẫn thích nhất là giàn mướp hương mà bố em trồng ở sau vườn.

Khung giàn mướp được làm bằng tre dài năm mét, rộng hai mét. Mới hôm nào, cây mướp còn nhỏ xíu. Chỉ mấy hôm sau, ngọn mướp đã bò khắp giàn. Tay mướp chỉ nhỏ bằng que tăm, mới chỉ ều hôm nay tay mướp chỉ dài khoảng năm phân mà sáng mai tay đã dài mười năm phân quấn chặt vào giàn. Thật là kì lạ phải không các bạn!

Chẳng mấy chốc một màu xanh tươi đã phủ kín mặt giàn. Khi đã leo khắp giàn thì mướp bắt đầu ra hoa. Hoa mướp màu vàng tươi như mời gọi ong bướm đến hút mật. R ễ quả mướp bé xíu thi nhau ch ễ ra như muốn mở lời chào ngày mới. Quả bằng ngón tay, bằng con chuột, bằng con cá chuối to. Quả thì thẳng, quả thì cong như v ềng trắng g ần giữa tháng. Quả này chen với quả kia lúc liu khắp giàn. Sáng nào, em cũng ra vườn hái mướp v ề ăn. Mướp nhi ều quá, mẹ sai em cắt mang biếu họ hàng, hàng xóm mỗi người vài quả. Ai cũng khen mướp nhà em ngon và thơm.

Cây mướp nhà em rất nhi ều tác dụng, vào mùa hè mà có bát canh cua hoa mướp thì thật là tuyệt! Lá mướp tươi để lau nhựa mít. Ai bị nước ăn chân thì dùng lá mướp khô sẽ khỏi. Em sẽ chăm sóc cây mướp thật tốt để cây cho nhi ều quả.

## **Mẫu 2:**

### **Tả một giàn cây leo: Tả giàn dưa chuột**

Nhà em có tr ờng rất nhi ều các loại cây leo nhưng em thích nhất là giàn dưa chuột mẹ em tr ờng ở vườn. Mẹ em làm giàn dưa chuột bằng những thanh tre dài bốn mét, khung giàn được xếp theo hình chữ A.

Mới ngày nào, những cây dưa chuột còn nhỏ xíu, dưới bàn tay mẹ em chăm sóc những cây dưa chuột lớn lên từng ngày. Chỉ sau một tháng cả giàn dưa chuột đã xanh mướt vươn những chiếc lá xinh xinh đón gió. Em rất thích ngắm giàn dưa chuột nhà em vào sáng sớm, những chiếc tua cuốn và những chiếc lá rung rinh trong sớm mai, những hạt sương long lanh đọng trên lá như những viên ngọc. Hoa dưa chuột có màu vàng tươi nhỏ xíu thu hút những chú ong bé và các chị bướm bay rập rờn. Số lượng hoa dần dần ngày một nhi ều trên những kẽ lá, cả giàn dưa bây giờ ngập tràn cánh hoa vàng. Những quả dưa đầu tiên bé xíu thi nhau ch ễ ra đón chào ngày mới. Chúng to dần từ bằng ngón tay, r ễ đến bằng quả chuối xanh, những quả to bằng quả chuối tây thẳng tắp mẹ em bắt đầu thu hoạch. Quả nào quả nấy thẳng tắp, quả có màu xanh xen lẫn sọc trắng nhỏ, chúng lúc liu trên khắp giàn.

Em rất thích giàn dưa nhà em, em sẽ chăm chỉ chăm sóc chúng thật tốt để giàn dưa lúc nào cũng sai quả và không bị sâu bệnh.

## **Mẫu 3:**

### **Tả giàn cây leo - Tả giàn hoa giấy**

Ở trong vườn nhà em có một giàn hoa giấy rất đẹp. Giàn hoa giấy đã bắt đầu trở bông từ đầu mùa xuân tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng.

Cây hoa giấy là loại cây leo, thân mềm và nhỏ bằng chiếc đũa ăn cơm, có màu nâu sẫm. Những bông hoa giấy có màu hồng đậm rất đẹp, đặc biệt khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng trở nên lung linh và rực rỡ hơn. Hoa giấy là loại cây dây leo thường bám lên những khung tre khung cửa để leo lên cao và lan rộng hơn.

Lá của cây hoa giấy màu xanh thẫm có viền răng cưa và những đường vân ngoằn ngoèo trên mặt lá. Những chiếc lá của cây xếp chồng lên nhau tạo thành chiếc ô kín không cho ánh nắng chói chang chiếu xuống. Hoa giấy thường nở theo chùm, từng chùm có từ sáu đến bảy bông, màu hồng đậm rất đẹp.

Cánh hoa giấy mỏng, mềm và nhẹ bằng như nhung. Khi sờ vào những cánh hoa, cảm giác vừa mịn vừa mát quả thật rất thích. Hoa giấy không có nhiều cánh như hoa hồng hay hoa đào, hoa giấy chỉ có bốn cánh khum khum chụm vào nhau, che chở cho nụ hoa bé nhỏ ở bên trong. Cây hoa giấy tỏa ra che kín khắp mái hiên nhà em khiến cho mái hiên trở nên vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Em thích nhất là buổi tối được ngồi đây vừa nghe bà kể chuyện vừa ngắm nhìn giàn hoa giấy.

Em rất thích cây hoa giấy này. Hình ảnh của nó đã khắc sâu vào trong tâm trí em một cách nhẹ nhàng mà vô cùng mãnh liệt khiến em không thể nào quên. Dù sau này đi đâu, làm gì em cũng sẽ luôn nhớ về giàn hoa giấy ấy.

#### **Mẫu 4**

#### **Tả một giàn cây leo: Tả giàn thiên lý**

Nhà em có một mảnh vườn nhỏ nên mẹ em đã tận dụng nó để trồng rau sạch tự cung cấp cho gia đình. Khu vườn tuy nhỏ nhưng rau nào cũng có đủ cả. Nhưng em lại thích nhất là giàn rau thiên lý trồng trước hiên nhà.

Giàn rau thiên lý này được bố mẹ em cùng nhau trồng từ lâu rồi. Từ khi em sinh ra, lá xanh đã che kín cả giàn rồi. Những chiếc lá xanh, hay cũng chính là rau thiên lý đan cài vào nhau, tạo thành một tấm vải xanh ngát tươi mới, như một tấm lọc ánh sáng, một chiếc ô che nắng vào mùa hè chói chang vậy.

Thân cây của giàn thiên lý rất đặc biệt, chúng được tạo nên từ sự đan cài chặt chẽ của nhiều thân cây mảnh mai nhỏ vào với nhau. Nhiều thân cây nhỏ, khi bện chặt lại, lại tạo thành một thân cây vô cùng dẻo dai, kiên cường khó có thể bị quật ngã bởi những nắng, những mưa gió bão bùng, những trở ngại mà thiên nhiên mang tới. Đưa mắt nhìn theo những thân cây màu xanh ấy, em có cảm giác như chúng giống như cây đậu thần của cậu bé Jack trong câu chuyện “Cây đậu thần” vậy. Những chiếc lá

thiên lý màu xanh tươi mát, có hình dạng gần giống với hình trái tim đang đua nhau chen chúc đón ánh nắng mặt trời. Lá to, lá nhỏ, lá non, lá già, tất cả như một gia đình thiên lý vậy. Nhưng đẹp nhất phải kể đến chính là những bông hoa thiên lý – những bông hoa mang màu sắc đặc biệt, vô cùng thích mắt. Hoa thiên lý có màu xanh lá nhạt, pha với màu trắng.

Điêu tuyệt vời chính là, rau và hoa thiên lý đều có thể ăn được. Những chùm hoa được rửa sạch, đem xào với thịt bò sẽ khiến thịt bò ngọt và ngon hơn. Chính vì vậy mà em rất thích ăn loại rau này. Mỗi ngày, trước khi đi học, em đều tưới nước cho những thân cây nhỏ xinh kia để giàn hoa lại thêm tươi tốt, thêm đẹp, thêm xinh.

Em rất yêu giàn hoa thiên lý nhà mình, nó không chỉ cung cấp thực phẩm cho gia đình em mà còn góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi nhà.

#### **Đề 4. Tả một cây non mới trồng**

##### **Mẫu 1:**

##### **Tả cây đào mới trồng**

*Mùa xuân là Tết trồng cây  
Trồng cho đất nước ngày càng thêm xuân*

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 4 âm lịch, bố mẹ em lại trồng cây để tạo thêm màu xanh cho vườn cây của gia đình, hơn nữa để nhắc nhở em hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây mà Bác Hồ kính yêu đã từng phát động. Năm nay, mẹ bảo em: Mùa xuân này, con sẽ tự tay trồng một cây đào và chăm sóc nó thật tốt để mỗi năm Tết đến, xuân về cả gia đình ta sẽ có cảnh đào đón Tết con nhé.

Cây đào em trồng được bố em xin ở vườn bà nội từ mấy ngày trước, khi mới đưa về nó trông rất khẳng khiu và yếu ớt. Em đưa cây đào ra trước vườn nhà, đào một hố đất để trồng cây. Em nhẹ nhàng bỏ cây xuống rồi xới đất vun gốc cho cây, thân cây nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay út của em, cao khoảng 80 cm, trên ngọn cây lưa thưa mấy chiếc lá non xanh biếc hình mũi mác. Sau khi trồng cây xong, em tưới nước cho cây và lấy mấy thanh tre rào xung quanh che chắn cho cây. Hằng ngày, em thường ra ngắm cây, em có cảm giác mỗi ngày cây một khác, mới hôm nào, những chiếc lá trông có vẻ buồn buồn khi phải xa cây đào mẹ thì hôm nay, chúng có vẻ tươi tỉnh hơn, tràn trề sức sống dưới ánh nắng mùa xuân. Em nghĩ: mình sẽ chăm sóc cây thật tốt. Bây giờ cây còn bé xíu thế này, nhưng chỉ một thời gian nữa, cây sẽ lớn lên, thân cây chuyển sang màu nâu và có nhiều cành, nhiều lá. Lúc đó em sẽ chăm bón cây thật tốt để cây cho thật nhiều hoa, gọi thật nhiều ong bướm, chim chóc về vườn nhà em sẽ đẹp như vườn cây của ông bà nội.



Em rất thích cây đào của em, ngày ngày chăm sóc cho cây, em thẫn nói với cây: hãy lớn nhanh cây ơi, mùa xuân đang đợi chúng ta.

## Mẫu 2:

### Tả cây cam non

Trong vườn nhà em có rất nhiều cây cối nhưng những cây cối này đã già rồi nên cho ít quả. Thế là bố em cũng đã mua thêm cây cam non về trồng trong vườn.

Em nhìn cây cam con thật đẹp biết bao nhiêu. Gốc cây cam con bố mua về được người ta bó rễ cây trong một túi đất nhỏ thật gọn gàng để cây được xanh tốt trong thời gian dài. Cây cam nhỏ có chiều cao tầm 30cm nhưng đã có những chiếc lá xanh sẫm màu tươi tốt rồi. Cây cam bé là vậy mà đã có chùm hoa trắng rồi, cách gốc cây chừng 10cm thì đã được phân nhánh thành hai nhánh nhỏ. Tuy còn nhỏ như vậy nhưng cây cam con này mang được hình dạng của một cây cam trưởng thành nhưng thu nhỏ. Bố em đào những cái hố cũng to, xới đất quanh đó và bỏ lớp túi nilon ở phần rễ cây ra đặt gốc cây vào và vun đất vào. Chỉ làm như vậy được mấy hôm thôi mà cây cam non mới trồng cũng đã tươi tốt hẳn lên, hơn cả lúc mua về nữa.

Theo thời gian cây cam lớn dần lên và trong vườn nhà em cũng đã được che phủ một màu xanh mát. Cây cam đã trưởng thành nhưng hình ảnh cây cam lúc còn nhỏ không bao giờ em quên được. Em yêu cây cam nhà em lắm!

## Mẫu 3:

Hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, học sinh các khối lớp bốn, lớp năm của trường em trồng cây dọc theo đoạn đường 1A đi ngang qua huyện lỵ. Loại cây chúng em trồng là cây bạch đàn mới ươm.

Cây giống được hạt kiểm lâm chở tới trường và mỗi lớp lần lượt nhận số cây quy định của lớp mình. Mỗi học sinh trồng hai cây, mỗi cây trồng cách nhau ba mét. Chúng em đem cây trồng theo bờ lề. Cây con mới ươm hạt nhưng đã lên cao độ hai mươi lăm xăng-ti-mét.

Rễ cây ủ kín trong túi đất, thân cây mảnh dẻ bằng nửa ngón tay út của em. Cây có hai lá mầm màu xanh non, thuôn dài. Chúng em đào lỗ đúng chiều sâu quy định rồi đặt cây xuống, lấp đất vừa phủ bầu đất. Cây bạch đàn con trông yếu ớt làm sao. Để cây vững hơn, chúng em cắm que tre, cột nhẹ thân cây vào que cho nó tựa vào để vững vàng bám đất. Một tuần sau, chúng em đi thăm cây. Tất cả cây đều bám đất, xanh tốt, không có cây nào bị chết. Chúng em tưới nước cho cây rồi vui vẻ ra về. Cây bạch đàn đã bám đất, bén rễ, tươi tắn. Hai lá mầm của cây lớn lên một chút, tươi giòn chứ không ẻo lả.

Chúng em tr ờng, chăm sóc cho cây được sống và phát triển tốt. Ti ền công tr ờng cây mà Hạt Kiểm lâm trả cho nhà trường được hiến tặng cho Quỹ Ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Em rất vui vì đã góp một phần bé nhỏ của mình vào công tác từ thiện, chia sẻ nỗi đau, kém may mắn của các bạn nhỏ phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh.

## Đề 5. Tả một cây cổ thụ

### Mẫu 1:

#### Tả cây cổ thụ - Cây si

Trường em có rất nhiều loài cây cổ thụ to như cây xà cừ, cây bàng, cây si già. Nhưng em thấy thích nhất là cây si già bởi nó nằm ngay trước cửa lớp học của em.

Em cũng chẳng biết cây si già đã có từ bao giờ nhưng em chắc chắn một đi ều là nó có từ rất rất lâu rồi. Vì bây giờ nó thành cây si già cổ thụ đứng sừng sững như một cái ô khổng lồ che nắng che mưa cho chúng em vui chơi.

Ở gốc cây si là những chiếc rễ lớn uốn lượn vòng vèo nổi trên mặt đất như những chiếc ghế để cho chúng em ngồi giải lao và vui chơi sau những tiết học căng thẳng và mệt mỏi. Thân cây to ba người bọm em ôm mới hết, thân cây có màu nâu sẫm. Lên cao chừng hơn mét rễ cây si bắt đầu phân thành năm nhánh lớn tỏa ra xung quanh và lên cao hơn trên những nhánh đó lại phân thành những nhánh con với những chiếc lá nhỏ xinh vươn ra xung quanh thành một chiếc ô lớn khổng lồ. Em thấy một đi ều đặc biệt ở cây si là ở những nhánh có những sợi dây dài mọc hướng xuống bên dưới rất dài. Như những mái tóc buông mình thướt dài. Lá cây si có màu xanh hơi không to nhưng cây si rất nhiều lá đan xen lẫn nhau như muốn che chắn bảo vệ một thứ gì đó.

Bọn em rất hay ra gốc cây si chơi đùa có những bạn còn khắc tên mình lên thân cây coi như một kỉ niệm không bao giờ quên. Những bạn nam tinh nghịch thì thường cố trèo lên cây và vặt những cái rễ tuôn dài ở nhánh để nghịch. Có những bạn thì ngồi dưới gốc cây chơi mấy trò như ô ăn quan, oẳn tù tì, nhắm mắt đi tìm... Có lẽ nơi đây là kỉ niệm thời học sinh đẹp nhất của chúng em.

### Mẫu 2:

#### Tả cây cổ thụ - Cây phượng vĩ

Trước cổng trường em có một cây cổ thụ rất to, tán cây xòe ra che mát một góc trời. Đó là cây phượng vĩ.

Gốc phượng không biết đã có tự bao giờ. Em chỉ biết, ngày đầu tiên theo chân mẹ đến trường là em đã thấy nó đứng sừng sững ngay trước cổng với dáng uy nghi, trông giống như một bác bảo vệ chăm chỉ, lúc nào cũng tập trung canh gác cổng trường một cách khắt khe. Gốc phượng sần sùi, ước chừng cả hai bạn học sinh ôm mới giáp. Từ mặt đất đỡ lên ngọn khoảng hai mét, thân cây phân ra thành nhiều cành, nhánh. Lá phượng hao hao giống lá me nhưng to hơn một chút có một màu xanh lục lìa, trông mát mắt, chen chúc với nhau tạo thành một tán lá rộng lớn giống như một cây dù thiên nhiên khổng lồ, che mát cả một góc sân, trước cổng trường. Dưới gốc phượng này, không biết đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần chúng em đứng chờ mẹ đón và nô đùa với nhau mà không sợ bị nắng... Nhưng lúc em thích nhất, cũng là lúc em buồn nhất là khi tiếng ve ngân nga rải rác khắp sân trường. Em có cảm giác, cây phượng từ từ trở mình cho ra những chùm hoa đỏ thắm lác đác trên cây. Lúc này cũng là lúc chúng em miệt mài học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì. Vừa thi xong thì tiếng ve cũng rộ lên giòn giã liên hồi, thật kỳ diệu cây dù thiên nhiên ấy như được khoác trên mình một màu đỏ rực rỡ của những chùm phượng vĩ. Lúc đó cũng là lúc chúng em tạm chia tay gốc phượng, mái trường để nghỉ hè.

Ôi! Tuyệt làm sao gốc cổ thụ trước cổng trường. Mai này lớn lên buộc phải rời xa. Chắc chắn, gốc phượng, sân trường sẽ là một kỉ niệm khó phai trong đời học sinh của chúng em. Em ước mong sao, năm hay mười năm nữa có dịp được trở lại trường, gốc phượng ấy vẫn luôn xanh tươi và phát triển tốt hơn bây giờ, để chúng em có một chút ít kỉ niệm ôn lại thời thơ ấu.

### **Mẫu 3:**

#### **Tả cây cổ thụ - Cây tràm**

Trường em có trồng nhiều loại cây cho bóng mát, nhưng em thích nhất là cây tràm ở gần cổng trường.

Nhìn từ xa, cây tràm giống như một cây dù khổng lồ. Cây phát triển nhanh, vượt cao khỏi cổng trường. Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất trông giống như một đàn rắn đang bò. Thân tràm to đến hai vòng tay em ôm lại, vỏ sần sùi đen sạm. Vượt cao khỏi mặt đất độ hai thước, thân tràm chẻ thành nhánh. Mỗi nhánh đều có nhiều cành con chia ra bốn phía, mang đầy những chiếc lá vàng lìa cành. Chúng dạo chơi trên mặt đất. Một vài chiếc lá bay đến cái ao cạnh trường, thả thuyềnh trôi trên mặt nước. Xen lẫn giữa đám lá xanh um, ẩn hiện những cánh hoa vàng lấp lánh ánh nắng như những chùm kim tuyến. Đôi lúc, những cành hoa nhỏ xinh xắn ấy rơi xuống, bay nhẹ nhẹ trong không gian, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Quả tràm màu xanh, xoắn tròn như trái keo non. Về già, quả đổi sang màu đen sạm. Nếu lấy quả thả trong nước, sẽ nổi lên những bọt trắng xóa như xà phòng...

Giờ chơi, chúng em đến quây quần bên gốc tràm vui đùa, trò chuyện. Thỉnh thoảng, vài chiếc hoa vàng rơi lác đác trên mái tóc như làm duyên cho chúng em. Có bạn nghịch ngợm hơn lại đến ôm gốc cây xoay một vòng, trông có vẻ thích thú lắm. Vào buổi bình minh, ông Mặt Trời nhô lên chiếu những tia nắng hồng xuyên qua kẽ lá làm óng ánh những giọt sương mai. Từng đàn chim kéo nhau vờn nhảy nhót, hót líu lo. Vài con bướm đậu trên những cánh hoa ngào ngạt hương thơm. Đêm về, từng cơn gió thổi làm lay động những chiếc lá, tạo nên một âm thanh êm dịu.

Em thích cây tràm lắm, vì tràm chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tăng thêm vẻ đẹp của trường em. Những trưa hè êm ả, được ngắm hoa tràm rơi thật thích thú biết bao nhiêu.